



สารสช.จังหวัดสตูล

ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2560



สวัสดีปีใหม่

บุคลากร ผู้บริหารในสังกัดสำนักงาน การศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล และผู้บริหารตัวแทนหน่วยงานต่างๆ สวัสดีปีใหม่ นายดลัน นุงอาหลี ผอ.สช.สตูล และผู้บริหาร สช.สตูล



กิจกรรมตัวต่อแฉะแนวการศึกษาต่อ สำหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชน

ในวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลจัดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษา กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมตัวต่อแฉะแนวการศึกษาต่อ สำหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 9 -13 มกราคม 2560 ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนสตูลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยมีนายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลเป็นประธานในการเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษา กิจกรรมตัวต่อแฉะแนวการศึกษาต่อ สำหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีนายเกริก แต่งเกลี้ยง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลกล่าวรายงานต่อประธานในพิธีเปิด



ผู้บริหาร สข.จ.สตูล ตรวจเยี่ยมสนามสอบ (I - NET) 59

ในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล และนายเกริก แต่งเกลี้ยง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ (I-NEI) ปีการศึกษา 2559 สำหรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบมีหน้าที่ในการให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหา ช่วยเหลือ ตรวจเยี่ยมสนามสอบและประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (I NEI) ปีการศึกษา 2559 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย.



ประชุมชี้แจงการใช้เครื่องมือและกระบวนการติดตาม ประเมินผลการอ่านออกเขียนได้

ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2560 นายพนิน ปันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการใช้เครื่องมือและกระบวนการติดตาม ประเมินผลการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูล ณ ห้องประชุม กัลปพฤกษ์ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลจังหวัดสตูล สำหรับการประชุมดังกล่าวได้รับเกียรติจากอาจารย์โชหนับ เอสเอ นักวิชาการศึกษาคำนาถกฤตพิเศษสำนักงานศึกษาธิการภาค 8 ร่วมชี้แจงเครื่องมือและกระบวนการประเมิน ติดตาม ประเมินผลการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูล โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น 60 คน.



งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

โทรศัพท์ : 074-724721 websiet : www.opes.go.th

FB : <https://www.facebook.com/opes.go.th/>

นายดาลัน นุงอาห์ลี พ.อ.ส.จ.สตูล ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 และ 2

ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2560 นายดาลัน นุงอาห์ลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 และแผนการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมกองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี



พิธีเปิดการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการเพื่อความเป็นเลิศ ครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนศาสนธรรมวิทยา

ในวันที่ 6 มกราคม 2560 เวลา 09:00 น. นายดาลัน นุงอาห์ลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธานใน พิธีเปิดในการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการเพื่อความเป็นเลิศ ครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนศาสนธรรมวิทยา ตำบลนาบอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ได้มีการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการเพื่อความเป็นเลิศ ครั้งที่ 12 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถทางด้านวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออก โดยภายในงานมีกิจกรรม เช่น การแสดงนิทานชาดของนักเรียน และมีการจัดแสดงผลงานนิทรรศการโมจัดต่างๆ



ผู้ประสานงานกรมการศึกษารัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซียเข้าพบ พ.อ. ส.จ.สตูล



ในวันที่ 19 มกราคม 2560 ผู้ประสานงานกรมการศึกษา รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย เข้าหาเรียนายดาลัน นุงอาห์ลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล และ ตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดสตูล เพื่อนำผู้บริหารโรงเรียนเอกชนเข้าร่วมงานสัมมนา ผู้บริหารสถานศึกษาแห่งชาติประเทศมาเลเซีย ครั้งที่ 56 ในวันที่ 24 - 27 เมษายน 2560 รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย

ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการจัดทำเครื่องมือโครงการอ่านออกเขียนได้

ในวันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 09:30 น. นายดาลัน นุงอาห์ลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษา เอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธานในการประชุม เตรียมความพร้อมคณะกรรมการจัดทำเครื่องมือ โครงการอ่านออกเขียนได้ สำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษา.เอกชน จังหวัดสตูล



ผอ.สช.จ.สตูล ร่วมพูดคุยให้สัมภาษณ์ ในประเด็นโรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูลปลอดภัย

ในวันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 08:30 น. นายต๋าน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมพูดคุยให้สัมภาษณ์ในประเด็นโรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูลปลอดภัย รายการห้องข่าวเช้านี้ ช่วงห้องข่าวสนทนา ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูลที่คลื่นความถี่ FM 95.5 เมกะเฮิร์ต



กิจกรรมกาแฟยามเช้าระหว่างผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าส่วนราชการ

ในวันที่ 6 มกราคม 2560 เวลา 07:00 น. นายพนัน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้า ระหว่างผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าส่วนราชการ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เพื่อเป็นการประสานงานและพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีและเยี่ยมเยียนส่วนราชการต่างๆ โดยมีหน่วยงานในสังกัด กระทรวงมหาดไทยร่วมเป็นเจ้าภาพ



นายพนัน ปิ่นแก้ว รอง ผอ.สช.จ.สตูล ร่วมโครงการไถ่ชีวิตโค กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ในวันที่ 6 มกราคม 2560 เวลา 09:00 น. นายพนัน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชน ร่วมในโครงการไถ่ชีวิตโค กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล โดยมีนายสรเดช สุนทรารชุน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธีดังกล่าว



มอบของขวัญสำหรับการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560

ในวันที่ 6 มกราคม 2560 นายพนัน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมมอบของขวัญ สำหรับการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล โดยมี นางฐิติวารี รัตนพิชญ์ชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูลเป็นผู้รับมอบ

